

หัวข้อ : **จีพลังงานเปิดรับซื้อไฟเพิ่ม**

กองทัพบกจับมือภาคเอกชน หนุนตั้งโซลาร์ฟาร์ม 310 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ราชพัสดุ ยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงานขอไฟเขียว เปิดรับซื้อเพิ่ม พร้อมประมูลอีก 20 แห่ง ตามโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการอีก 100 เมกะวัตต์ ด้านกระทรวงพลังงาน ยืนยัน ไม่ตอบรับ ขอลุยจัดทำร่างระเบียบรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มจากส่วนราชการก่อน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้กองทัพบกได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมพลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยจะนำที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการร่วมกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาดำเนินโครงการผลิตพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่ผ่านมา กองทัพบกได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้ความเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์ฟาร์ม) จำนวน 5 โครงการ รวมกำลังการผลิต 310 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่รวม 4.46 พันไร่

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่กองทัพบก ริเริ่มขึ้นมาใหม่ ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบกับยังไม่มีใบอนุญาต และยังไม่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอขายไฟฟ้าไว้เดิม เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการภายหลังที่ได้มีการหยุดรับซื้อไฟฟ้าเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามนโยบายของกองทัพบกที่ตั้งไว้ จึงขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณารายละเอียดโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ให้ความเห็นชอบต่อไป

ประกอบด้วยโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 80 เมกะวัตต์ ของบริษัท ฮันวา อาทิตย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งในพื้นที่ศูนย์การทหารราบ อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งในพื้นที่กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท สไมล์ชั่นไรส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งในพื้นที่กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมกับบริษัท เบสท์เทคแอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตั้งโครงการในพื้นที่ศูนย์การทหารราบ อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยโซลาร์รูฟ จำกัด ตั้งในพื้นที่กองทัพบกที่ 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังขอให้กระทรวงพลังงาน พิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่(โฮลดิ้ง) จำกัด โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ จากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 72 ตันต่อวัน ในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี โดยบริษัท ไทยมั่นคง จำกัด โครงการผลิตน้ำมันดีเซลสังเคราะห์

จากหมู่บ้านเป็ยร์ ขนาดกำลังผลิต 2 พันลิตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารราบที่ 1 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัท แอดวานซ์มัลติซีสเต็มส์ จำกัดและโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ขนาดกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ในพื้นที่มณฑลพททหารบกที่ 33 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด

รวมถึงการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง จำนวน 20 โครงการ รวมกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่รวม 1.2 พันไร่ ที่กองทัพพบกับบริษัทเอกชน ตามโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าในรูปแบบฟีดอินทาร์ฟ 5.66 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี กำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในส่วนที่กองทัพขียนขอให้มีการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มเพิ่มขึ้นมา 310 เมกะวัตต์ นั้น กระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่อย่างใด เนื่องจากต้องการดำเนินงานในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ก่อน ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบรับซื้อไฟฟ้าที่จะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้นทางกระทรวงพลังงานจะต้องพิจารณาว่าการลงทุนในแต่ละโครงการของโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการจะดำเนินการอย่างไร เพราะเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ที่หน่วยงานราชการมีพื้นที่แต่อาจให้เอกชนลงทุน ซึ่งจะต้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินราชการต่อไป

โดยขณะนี้พบว่า มีหน่วยงานราชการยื่นโครงการมาเป็นจำนวนมาก เป็นของกองทัพพบไม่ต่ำกว่า 30 โครงการ กำลังการผลิตกว่า 400 เมกะวัตต์

อ้างอิง : http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262365:2015-01-21-05-47-37&catid=88:2009-02-08-11-23-46&Itemid=418#.VMGy19KsXKM